

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3097 เรื่อง
สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ค. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3097 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/วท๐๕๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สำรองตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
(คปร.) เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการฉบับเดิมสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้
ฝ่ายเลขานุการ คปร. (สำนักงาน ก.พ.) อยู่ระหว่างจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรณีข้าราชการที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และมีเหตุต้องออกจากราชการ (เช่น ตาย ลาออก ออกด้วยเหตุ
ทางวินัย เป็นต้น) ก่อนถึงวันครบกำหนดเกษียณอายุราชการให้ถือว่าตำแหน่งสุดท้ายที่ข้าราชการผู้นั้น
ครองอยู่เดิม (ก่อนออกจากราชการ) เป็นตำแหน่งที่อยู่ในข่ายที่ต้องแจ้งในบัญชีตำแหน่งข้าราชการที่ว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้นด้วย และส่งแบบรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ไฟล์ excel)
และทางอีเมล plankruks@hotmail.com สำหรับตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งว่างลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุและว่างระหว่างปีเกษียณ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบแล้วจะแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการต่อไป

๒. ให้สงวนตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่รายงาน ได้แก่ ตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน

/หรืออยู่ในแผน...

หรืออยู่ในแผนการรวมสถานศึกษาไว้จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีหนังสือแจ้งการจัดสรรคืน ยกเว้นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา ให้แต่งตั้งบุคคลในอัตราว่างดังกล่าวได้ทันที โดยให้ถือว่า คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนให้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำเนาข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสำ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖-๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖,๓๘

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

1. [๖3097](#)

2. [สิ่งที่ส่งมาด้วย](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562](#)